
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  ชั้น ๒ วังไชยา กรมการปกครอง 

................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายประจวบ  อาจารพงษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
๒. นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
๓. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๓,๙ 
๔. ร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
๕. นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖,๗ 
๖. นายพิทยา  วงศ์ไกรศรีทอง  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 
๗. นายไพบูลย์  โอมาก   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 
๘. นายเทวัญ  หตุะเสว ี   รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔ 
๙. นายรัชฐพนธ ์ ณ อุบล   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
๑๐. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 
๑๑. นายวีระชัย  นาคมาศ  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๘ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายทัศน์พล  ประทีป ณ ถลาง  นิติกรช านาญการ  สน.สก. 
๒. นายวิสูตร  จ าพานชิย ์   หน.ฝ.บห.  กตร. 
๓. นายพิเชษฐ ์ ศรีมารตุ   หน.กง.รรท.  กตร. 
๔. นายสมภพ  ช้อยประเสริฐ  หน.กง.ตร.  กตร.   
๕. นายกติิพงศ์  อุระวัตร   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
๖. นายชานิศ  ทองสวัสดิ์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
๗. นายธรรมศักดิ์  อุไรเรืองเดช  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๓,๙ 
๘. นายสุริยา  สุดหาญ   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
๙. นายวินัส  ใจจิตต์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 
๑๐. นายราเชน  เชียงวงค์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
๑๑. นายกฤษชัย  เกษสุนทร  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 
๑๒. นายจิราชัย  สุขมี   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔ 
๑๓. นายวัชระ  ผาสุก   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
๑๔. นายธนิสร  ภู่ค าจันทร์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 
๑๕. นายภูวริน  บุญภูพันธ์ตันติ  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๘ 
๑๖. นายธนพจน์  บุตรศิริ   นจท.ช านาญการ  กตร. 
๑๗. นายชินณ์ธนัตถ์  ทันอินทรอาจ นจท.ช านาญการ  กตร. 

                ๑๘. นางมนัสนันท์  ปุณยศิริกุล  นจท.ช านาญการ  กตร. 
                ๑๙. นายธีรเจต  เพชรลีลา  จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
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๒๐. นายสุชาติ  ดีเกษม   จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
     ๒๑. นางวราภรณ์  ลับไพรี  จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 

๒๒. นายเจริญ  สอนซื่อ   ลูกจ้างประจ า  กตร. 
  ๒๓. นางสาววฤณดา  แก้วบัวดี  พนักงานราชการ  กตร. 
  ๒๔. นางกัณฐมณี  สืบ   พนักงานราชการ  กตร. 
  ๒๕. นางสาวสุจิตรา  ศรีชนะ  สมาชิก อส.  กตร. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   
นายประจวบ  อาจารพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม  

ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 
   - ข้าราชการย้าย ดังนี้ 
     ๑. ย้ายออก จ านวน ๑ ราย คือ นายราเชนทร์  ก าเนิดสิงห์  
     ๒. ย้ายเข้า จ านวน ๔ ราย คือ 
                                     (๑) นายภูวริน  บุญภูพันธ์ตนัติ 
                                     (๒) นายชานิศ  ทองสวัสดิ์ 
         (๓) นายสุริยา  สุดหาญ 
         (๔) นายอารชวิน  ภู่หริยว์งศ์สุข 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  ครั้งที ่๔/๒๕๖๐ 
                              วันพุธที ่๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
มติทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ การสอบสวนคดีอาญา สถานบริการ และโรงแรม 

ผู้แทน สน.สก.  - ในส่วนของ สน.สก. เรื่องเก่ียวกับสถานบริการและโรงแรม ในส่วนของสถานบริการนี่
แจ้งให้ ผตปค. ได้ทราบว่าในเรื่องเกี่ยวกับโซนนิ่ง   โซนนิ่งรอบแรกในส่วนของ ๑๓ จังหวัดนี่ได้เสนอเข้า ครม. ก็ได้
ส่งเรื่องไปให้กฤษฎีกาแล้วจ านวน ๑๓ จังหวัด  ในรอบแรกก็มี จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ ตรัง นครพนม  
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  ร้อยเอ็ด  สมุทรปราการ  สระบุรี  อุดรธานี  และจังหวัดอุตรดิตถ์  ในรอบแรก
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา  ส่วนรอบที่สองมีอยู่ ๙ จังหวัด  ซึ่งก็ได้เสนอ ครม. เข้ามาแล้ว มีจังหวัดบึง
กาฬ  ระนอง  ศรีสะเกษ  หนองบัวล าภู  ปราจีนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  กาญจนบุรี  ภูเก็ต และจังหวัดสงขลา ตรงนี้
ส่งเรื่องให้ทางกฤษฎีกาในส่วนรอบแรกกับรอบสอง  ส่วนรอบที่สามนี่มีอยู่ ๕ จังหวัด  ซึ่งตอนนี้ ๕ จังหวัดนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือเสนอ  ครม.  มีจังหวัดเชียงราย  ตราด  สุราษฎร์
ธานี  พระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งสามส่วนนี้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘  รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๗ จังหวัด ที่ ครม. ให้ทบทวนเกี่ยวกับโซนนิ่งอยู่ในรายงานให้เพ่ือทราบ ส่วนประเด็น
เรื่องการก าชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายสถานบริการ ทางกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มีหนังสือเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้แจ้งให้จังหวัดทุก
จังหวัดก าชับแนวทางปฏิบัติ มีอยู่ ๔ ข้อ ซึ่งในส่วนของหนังสือส่วนนี้ก็ได้ส่งให้ทางเลขาฯ ไปแล้ว ว่ากรณีที่ (๑) ให้
จังหวัดจัดชุดเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวดขัน ตรวจตราสถานบริการสถานประกอบการที่ 
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เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ค าสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด  (๒) ให้เข้มงวดในเรื่องการก าหนด
วันเวลาเปิด - ปิด ของสถานบริการ กวดขันมิให้ผู้มีอายุต่ ายี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ท างานในสถานบริการนั้นเข้าไปใน
สถานบริการระหว่างเวลาท าการ ควบคุมมิให้มีการน าอาวุธเข้าไปในสถานบริการ และป้องกันมิให้มีการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนให้ระมัดระวังในเรื่องของความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวกับเหตุที่ท าให้เกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดระเบิด  (๓) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถาน
บริการ ประชาชน ได้ทราบถึงมาตรการควบคุมทางกฎหมาย เช่น การห้ามขายและห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานที่หรือบริเวณที่ก าหนด และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติที่ก าหนด พ.ศ.๒๕๕๑ และมีโทษทางอาญา คือ ต้องระวางโทษจ าคุก หรือปรับ หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  (๔) ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ ๒๕ ของ
เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป หนังสือฉบับแรก ส่วนฉบับที่ ๒ ออกวันที่ ๕ พฤษภาคม
เหมือนกนั ก็คือเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดงานรื่นเริง งานเทศกาล
ส าคัญๆ โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ าจังหวัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ แล้วก็การประชุมก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน การประชุมคณะกรรมการการรักษาความสงบเรียบร้อยของอ าเภอ ตลอดจนการใช้สื่อทุกช่องทางชี้แจง
ท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชานในทุกที่อย่างต่อเนื่อง หนังสือฉบับนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ก็ขอให้ทาง 
ผตปค. ช่วยเน้นย้ าทางจังหวัดตามหนังสือสั่งการนี้ด้วย สองในประเด็นเรื่องเก่ียวกับโรงแรม กรมการปกครองก็ได้
แก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ (๑) กรณีของผังเมือง ก็ได้มีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาผังเมืองรวมกับจังหวัดที่หมดอายุขอพิจารณาโรงแรมขนาดเล็กก่อสร้างที่
อาศัย (๒) ที่จอดรถ แก้ไขกฎกระทรวง (๓) แนวทาง แก้ไขโดยลดมาตรฐานอาคาร ซึ่งจากการส ารวจของกรมการ
ปกครอง จังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด  ก็ได้รายงานรวมถึงกรุงเทพมหานคร ก็ได้รายงานแบบส ารวจออกมาว่า
อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้มีประมาณ ๖,๔๐๐ กว่าแห่ง ซึ่งเป็นข้อมูลในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเมื่อเราได้
จ านวนของอาคารที่ถูกต้องแล้วก็ได้ก าชับให้จังหวัดไปด าเนินการ กวดขันโรงแรมที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กวดขันโดยให้
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ชื่อโรงแรม และก าชับให้เจ้าหน้าที่ได้ป้องกันและปราบปราม
การประกอบการท าธุรกิจโรงแรมโดยเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องด้วย 
หน.ผตปค.  - กรมได้มีการแก้ไขโซนนิ่งใหมห่รือเปล่า ปรับโซนนิง่หรือเปลา่ 
ผู้แทน สน.สก.  - เปน็การทบทวนโซนนิง่ 
หน.ผตปค.  - ทีนี้โรงแรมที่ผิดกฎหมาย ที่บอกว่าจะถูกกฎหมายสามารถด าเนินการได้เมื่อไร 
ผู้แทน สน.สก.  - การที่จะปรับโรงแรมที่ไม่ถูกต้องมาให้ถูกต้อง เราจะต้องดูกฎหมายอ่ืนควบคู่ไปด้วย อย่าง
กฎหมายควบคุมอาคาร และแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร โดยการออกกฎกระทรวง ป ี ๕๙ จังหวัดเค้ารายงานอาคารที่
ถูกต้องตามกฎหมายมา ๖,๔๐๐ กว่าแหง่ จังหวัดก็จะได้ด าเนินการในการไปด าเนินการในการชี้แจงว่าคุณจะต้องเข้าแผน
คุณจะต้องเข้าขออนุญาตอาคารก่อนถึงจะมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ประชาสัมพันธ์ในลักษณะนั้น จริงๆ กฎหมาย
โรงแรมมีกฎหมายเกี่ยวข้องเยอะ 
หนผตปค.  - เวลาสร้างอพาร์ทเม้นท์ถ้าเราจะมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มันมีเงื่อนไขอะไรที่มันติดขัด  
ผู้แทน สน.สก.  - คือ ตัวอพาร์ทเม้นท์มันอยู่ที่วธิีการใช้มันถึงจะออกเป็นประเภทโรงแรมได ้
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หน.ผตปค.  - ต้องมีทางเท่าไร มีบันไดหนีไฟ มีลิฟท์ ซึ่งถ้าเป็นอาพาร์ทเม้นท์มันจะไม่พอ ทางเดินหรือ
อะไร แต่คราวนีจ้ะท าอย่างไรให้พวกนี้ให้เข้ามาสู่ระบบได้ ต้องไปปรับลดอะไรบ้าง 
ผู้แทน สน.สก.  - ปรบัลดทางเดินจาก ๑๓ เมตร เหลือ ๑๐ เมตร ส่วนนี้รองรับได้เฉพาะโรงแรมประเภท ๑ 
และประเภท ๒ โรงแรมประเภท ๑ คือมีเฉพาะห้องพักอย่างเดียว และก็ประเภท ๒ มีห้องอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก 
ผต.สุพจนฯ์  - โรงแรมมันมีปัญหาตอนขออนุญาตก่อสร้างสว่นใหญจ่ะเป็นในพ้ืนที่ จะเป็นในสว่นท้องถิ่น 
ก็เป็นอาคารชุดเพ่ือเป็นทีอ่ยู่อาศัย ทีนี้พอมาเกิน ๕๐ ห้อง รูส้ึกดอกเบี้ยมาเกินมันก็ต้องไปแก้ไขตรงที่เท่ากับ ๔๐ ห้อง 
พูดง่ายๆ นี่เป็นกฎของกระทรวงทรัพยากรฯ การท าสิ่งแวดล้อมมันต้องท าในขณะก่อสร้างหรือก าลังท าก่อสร้าง ซึ่ง
โรงแรมเหล่านี้ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว ตอนมาขออนุญาตที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็ไม่สามารถท าให้ได้ เนือ่งจากว่ามันตัดไปแลว้ทนีี้
อันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงแรมนี่ เฉพาะภูเก็ต อ าเภอถลาง กับอ าเภอกะทู้กับอ าเภอเมืองฯ รวมกัน ๘๘๐ ที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผ่านมาผมแก้ไขปัญหาโดยให้จังหวัดแก้ไปเลยได้ก็ได้ไป สองพอเข้าระบบไปได้ไอ้ตรงไหนที่มันติดก็
มาพิจารณาทบทวนตอนนี้มันเกดิปัญหา ที่การไปจะกวาดล้างจบักุมนี่ เพราะโรงแรมจะปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ที่การเสีย
ค่าปรับทีสู่งสุด ถึงแม้จะส่งฟ้องเถอะมันได้ส่งแก้ไขทีก่ฎหมาย โรงแรมที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ตอนนี้มีแค่ ๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราเข้มงวดไม่เพียงแต่กรมการปกครองพัง ผมวา่รัฐบาลพังไปด้วย เพราะฉะนั้น สน.สก. ต้องคิดให้ได้ว่าไม่
ตรงไหนที่มันปัญหาหรือว่าติด หนึ่งคุณแก้ไขปัญหาตรงที่ อ.ก.พ. กับกระทรวงทรัพย์ฯ นี ่ จะท าอย่างไรได้บ้างจะยึด
ตรงไหนได้บ้างและให้มันเข้าระบบ อันที่สองก็คือว่าการท าลักษณะนี้ คือการให้เค้ามีสิทธิรับรองนายชา่งของท้องถิ่นเปดิ
เส้นทางการทุจริตอย่างมหาศาล โดยเฉพาะทางภาคใต้นี่เสยีเงินเป็นสบิล้านทางโรงแรมก็ไม่ใช่ว่าจะรับรองว่าจะได้ด้วย 
อันเป็นเรื่องที่จะแก้ไขได้ไหม ให้วิศวกรที่ได้รับการรบัรองจากวิศวกรรมโยธาที่รับจากโยธาเปน็ผู้รับรองได้ไหมตามรปูแบบ
ตามอะไรก็ตามก็ตามแต่ต้องคุยในสิ่งต่างๆ เหลา่นี ้
หน.ผตปค.  - ใช่ผมก็มองอย่างนี้ อย่างกรณีเรื่องมติขัดด้วยข้อกฎหมาย ถ้า สน.สก. ไม่รีบแก้ปัญหา
แบบนี้มันก็จะท าอะไรไม่ได้ เพราะคุณไม่ด าเนินการให้มันถูกต้อง แก้ไขอะไรก็ไม่ได้ คือต้องใช้มาตรา ๔๔ แก้ไปเลย
ในโรงแรมที่มันท าก่อน แต่ก็ไม่เห็นท าอะไรเลย 
ผู้แทน สน.สก.  - อย่างที่ท่านบอก โรงแรมมันจะติดกับหลายกฎหมาย ซึ่งกฎหมายแต่ละตัวบางทีมัน
ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเราโดยเราแก้ไขได้คือ กรณีท่ี ๑ 
กรณีผังเมือง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ เราก็ได้เน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรุงเทพมหานครนี่ 
แก้ไขในปัญหาเรื่องนี้ว่าในกรณีผังเมืองถ้ามันหมดอายุนี่ขอให้เอาโรงแรมที่มีขนาดเล็กสามารถก่อสร้างได้ตามสี คือ
ผังเมืองนี่กรณีพ้ืนที่สีเขียว โรงแรมมันจะสร้างไม่ได้เลย ทนีี้ถ้าหมดอายุนี่ส่วนใหญ่ผังเมือง ๕ ปีหมดอายุ ถ้าหมดอายุ
เราก็จดัการให้ทางจังหวัด และกรุงเทพมหานครพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ที่เราแก้ไขส่วน ๒ คือ ที่จอดรถ เราก็แก้ไข
กฎกระทรวง โรงแรมขนาดเล็กไม่ต้องมีที่จอดรถได้โรงแรมขนาดเล็กเราแก้ไขกฎกระทรวงมาแล้ว ข้อ ๓ ก็อาคารก็
เป็นที่มาของการออกกฎกระทรวงปี ๕๙ นี่ ก็ให้ลดสเปคลงมาให้เหลืออาคารเก่าๆ อย่างเช่น บันไดนี่จาก ๑๓ 
เมตรให้เหลือ ๑๐ เมตร นี่ปัญหาแก้ไขส่วนประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางเราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ก็
ให้ทางสิ่งแวดล้อมนี่เค้าด าเนินการ เนื่องจาก บางจังหวัดมันไปติดไออีทีกรณีฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกตรงนี้มันจะมีไออีที
ติดอยู่อย่างที่ ผตปค. เขต ๖,๗ อาคารมันติดเยอะของไออีทีภาษีไม่เบา ถ้าแก้ไขปัญหามันต้องไปแก้ไขที่กระทรวง
ทรัพย์ฯ เค้า ซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงทรัพย์ฯ เค้าก็รับทราบดีและได้แจ้งให้ทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมเค้าพิจารณา
ว่าแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างล่าสุดนี่ผมไปประชุมที่กรรมาธิการการท่องเที่ยวของ สนช. เป็นประเด็นของเกาะพะงัน 
ว่าเกาะพะงันนี่ในส่วนของโรงแรมนี่มันมีโรงแรมอยู่ ๑๒๕ แห่ง แล้วก็มีที่ผิดกฎหมายเยอะแยะหมด ซึ่งปกติแล้วจะ
ท าเป็นรีสอร์ทประมาณ ๔ หรือ ๕ หลัง จะแก้ปัญหาอย่างไรส่วนใหญ่อนุกรรมการการท่องเที่ยวนี่ส่วนใหญ่ก็จะ
มองไปทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า โรงแรมเราไม่ควรจะไปจับกุมหรือว่าไปบังคับอะไรเค้ามาก ผมก็บอกว่ามันไม่ได้ละ
เว้นต้องมีกฎหมายบังคับ 
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หน.ผตปค.  - ผมมองว่าถ้าบัณฑูรอยู่ก็บอกมันแก้ไม่ถูกจุด จริงๆ มันแก้ถูกจุดต้องให้จังหวัดส ารวจ
แล้วก็ลิสมาเลยว่าปัญหาหรือข้อกฎหมายอะไรติดขดัออกมาทั้งหมดเลย แล้วก็ท าออกมาเลยว่าถ้าจะปรับปรุงแก้ไข
ต้องด าเนินการไหมถ้าด าเนินการปกติไม่ได้ก็เสนอรัฐบาลใช้กฎหมายพิเศษแก้ตอนนี้ ตอนนี้เท่านั้นที่เป็นช่วงที่คุณท า
ได้ถ้าคุณจากช่วงนี้ไปแล้ว ผมบอกได้ค าเดียวว่ามันจะวนกลับไปอีกคราวนี้ไม่มีทางจะแก้ไขได้เลย 
ผต.สุพจน์ฯ  - นอกจากแก้ไขผมมองว่าในช่างท้องถิ่น กองช่างท้องถิ่นมีความสามารถยังต่ าไปส าหรับ
การสร้างอาคาร ผมเชื่อว่าน่าจะผ่อนปรนกันได้ ให้วิศวกรมืออาชีพดีกว่าวิศวกรรมทางด้านนี้ดีกว่า เพราะช่างของ
ท้องถิ่นยังไม่สามารถท่ีจะก่อสร้างโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ ให้เทศบาลรับรองก็เกิดเป็นช่องว่างในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์สูงมาก เรื่องที่ ๒ คือ เรื่องใบค าร้อง รร. ๔ คนเข้าพักนี่ ปรากฏว่ากรมการปกครองเวลาแขกเข้าพักเราไม่
สามารถ Key ข้อมูลได้ แต่ของ ตม. เค้าท าได้ ของเราก็จะเกิดข้อขัดข้องเพราะไม่สามารถ key แขกเข้าพักได้ 
ผู้แทน สน.สก.  - รร. ๔ สามารถ มัน Key ได้ทั้ง ๓ อย่าง ๓ แบบ ทางไปรษณีย์ส่งตรงก็ได้ หรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในส่วนของทางอิเล็กทรอนิกส์นี่เราก็ได้แจ้งไปให้ทางผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรมแล้ว ผมขอ
อธิบายเพ่ิมเติมนิดนึงคือ กรณีของ รร. ๔ กับการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตอนนี้สภาการปฏิรูปประเทศด้านอนุกรรมการ
ด้านเศรษฐกิจ เค้าก็ได้เสนอแผน เสนอเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลผู้เข้าพักโรงแรมกับคนเข้าเมือง ซึ่งปีล่าสุดนี่เค้าได้ท า
หนังสือมาแล้วเสนอ และช่วงนี้จะมีการประชุมส่งเสริมธุรกิจโรงแรมโดยมีท่านปลัดกระทรวงท่านเป็นประธานตรงนี้
ก็ได้มีการประชุมหารือในเรื่องนี้ ที่คณะกรรมการก็จะเอามาตรการตัวนี้เข้ามาเสนอ 
ผู้แทน สน.ปท.  - ผมจะมาชี้แจงในเรื่องบ้านสวยเมืองสุข เข้าแผนแล้วครับก าหนดไว้ว่าผมจะให้มีเลขา
ของแต่ละชุดจะช่วยประสานกับ ผตปค. ในการก าหนดแผนการเดินทาง แผนการเดินทางที่ก าหนดเสร็จ คือของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนนี้เป็นช่วงรอมฎอน จากช่วงเวลาส่วนใหญ่เริ่มกันตั้งแต่อาทิตย์หน้า ๑๒ ถึง ๑๗ ส่วน
รายละเอียดจะน ามาเรียนท่าน ผตปค. เพ่ิมเติม ส าหรับคณะกรรมการท่านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทางเลขาก็จะประสาน
กรรมการก ากับหน่วยนอกก าหนดเอาไว้แล้ว จากการประชุมครั้งก่อนมี ผอ.ส่วนเป็นรองประธาน ถ้าหากท่าน 
ผตปค. ติดภารกิจ ท่าน ผอ.ส่วน ก็รอจะไปท าหน้าที่แทน ในการประชุมครั้งก่อนนี้ขอมาให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าด้วยทาง
ฝ่ายเลขาก็ได้ประสานถ้าเข้าไม่ได้ก็ตัดผู้มีส่วนได้เสียไป ส่วนประเด็นการตรวจก็จะมีอยู่ห้าด้าน ๑. ด้านผลการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านการมีส่วนร่วม  ๓. ด้านนวัตกรรม  ๔. ด้านภาคีเครือข่าย  ด้านสดุท้าย ๕. ด้านการขับเคลื่อนของรัฐบาล ก็จะ
ตรวจแต่ละจังหวัด แลว้ก็จะมาเรียงล าดบัสุดท้ายก็จะเป็นล าดับหนึ่งของเขต หลังจากเรียงล าดับแต่ละเขตแลว้ก็จะมา
เรียงล าดับอีกครั้งในระดับภาค มีท่านรองอธิบดีเป็นประธานเพ่ือจะคัดเลือกอีกครั้งเพ่ือให้ได้ระดับภาค 
หน.ผตปค.  - ผมเห็นค าสั่งที่บอก ผู้แทนๆ หน่วยงานนอก ประเดน็มันมีอยู่ข้อที่ว่าถ้าเป็นผู้แทนแล้วนี่
อยากจะให้ก็ขอให้ไปตรวจให้ครบทุกเขต ไม่ใช่วา่พอจังหวัดนี้เป็นผู้แทน พอไปอีกจังหวัดนึงผูแ้ทนอีกคนมา คือไม่เห็นข้อ
เปรียบเทียบและสว่นมากมันก็เกรงใจ ผตปค. ประธาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒ สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
รก.ผอ.กตร.           - แจ้งเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - 
ปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น ๕๖ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔๗ เรื่อง คงค้าง ๙ เรื่อง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - รายชื่อหน่วยงานที่จะเชิญมาให้ข้อมูลในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐   กจ.   :   อัตราก าลัง 
สน.สก.   :  การสอบสวนคดีอาญา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



- ๖ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการไปตรวจราชการ 

         - 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

- 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  ธนพจน์  บุตรศิริ 
               (นายธนพจน์  บตุรศิริ) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  กลุ่มงาน
ตรวจ
ราชการ 

วราภรณ์  ลับไพรี 
(นางวราภรณ์  ลับไพรี) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้จดรายงานการประชุม  

    กลุ่มงานตรวจราชการ 


